

Trợ tử, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thế Ngọc Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Trợ tử (Euthanasia) còn là một vấn đề rất phức tạp, rất nhiều người phản đối các quốc gia tiên tiến bởi họ nghĩ là các quốc gia phương Tây mới mà cuộc sống con người rất đáng quý trọng.



Đôi khi biết giúp người khác tử vấn hay trợ tử là một hành động không được pháp luật nhìn nhận, và cho phép tử hình hoặc các quốc gia tiên tiến trên thế giới kể cả Việt Nam. Tuy nhiên cũng có một số ít nước cho phép trợ tử trong những trường hợp hợp nhất được biết. Đó là Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ và tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ.

Luật pháp Thụy Sĩ cho phép trợ tử. Hiện pháp dành một điều khoản để biết cho khách hàng được toàn quyền quyết định.

Trò Chơi, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thế Công Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Luật trừ hình phạt tù 5 năm cho ai giúp người khác chết vì mục đích ích kỷ và tiền bạc. Luật cấm bác sĩ kê toa thuốc người đời và người còn khỏe mạnh, và ngăn cản việc tử thi đời và việc nhúng người bị bệnh tâm thần vì họ không có khả năng phán đoán một cách sáng suốt.

Người có lỗi, tội các quốc gia đức tài, chuyên chính và các xé kém mang nghèo khó thì vẫn để tử thi thối rữa nhìn theo một khía cạnh không mấy quan trọng và để quên hẳn nhiệm vụ.

Tội phạm người già càng ngày càng gia tăng mãi.

Đây là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.

Tuổi già thì phải bệnh, phải chi đầu đời và tinh thần luôn thối xác và sau một thời gian thì phải ra đi đúng theo quy luật của tạo hóa...

Y phí trang trải để giúp các cơ kéo dài thêm cuộc sống không ngừng gia tăng thêm mãi đức biết là tội nhúng quốc gia Âu Mỹ. Săn sóc cuộc đời (soins palliatifs), nhà già, viện dưỡng lão đã trở nên nhu cầu cấp thiết trong xã hội.

Niềm tin vào tôn giáo và các giá trị triết lý nhân bản cũng có phần mai một trong đời sống ngày nay cho nên con người phải tìm kiếm đức và cái chết qua một chuỗi tâm trạng phức tạp bắt đầu bằng sự thất vọng, bất mãn, shock, khổ đau là giai đoạn cam khổ và cuối cùng là sự chấp nhận sự mất mát để ra đi cho đức thanh thản.

Chức chức là đã sự các cơ cao tuổi, sức khỏe sa sút, đau buồn ra đi trong phạm vi giá càng sự càng tốt. Cơ không muốn phiến loạn đời gia đình và xã hội. Sống bấy nhiêu cũng quá rồi. Nhúng đau phải buồn đi là đức đầu... Đôi khi con cháu vì quá thối rữa, nên không ngừng để nhân sâm vào miệng nên làm sao tía mau đi đức!

Một sự quốc gia như Hòa Lan và Thụy Sĩ, rồi “cách mạng và thối rữa” nên đã cho phép việc tử thi theo ý muốn của bệnh nhân trong những trường hợp hết đức biết.

Thụy Sĩ có cơ Thể chức Dignitas chuyên lo việc tử thi theo yêu cầu của khách hàng.

Có người gọi đây là du lịch tử sát vì đức dành cho tử thi các khách hàng không phân biệt quốc tịch.

Dignitas cũng đức nhân tử thi cho tử thi cấp, tử thi đôi nhúng cũng muốn đức cùng chết theo chức nhúng cho vẫn tình vẫn nghĩa.

Trò Tui, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyän Thäng Chänh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Đó là trò tuäng häp väa xäy ra vào mùa xuân năm 2009, Dignitas thäc hiän trä tä cho cäp vä chäng nhäc träng Anh quäc Edward Dowes 85 tuäi và bà vä 74 tuäi đã làm xän xao dä luän bên Anh.

Ngoài ra, mät bà vä hoàn toàn khäe mänh khác ở British Columbia Canada cũng đòi đäc chät täi Zurich theo chäng đäng mäc bänh tim mäch rät träm träng. Sä viäc sä đäc đäm ra xét xä tòa án năm 2010 näy.

Viäc làm cäa Dignitas cũng bä dä luän Thäy Sĩ và cä thä giäi phä phán và chäng đäi đäi. Tuy väy, thäng vä cäa Dignitas, thành lập tä năm 1998, không vì thä mà bä giäm đi chút nào hät. Cho đän nay sä khách hàng ghi danh, hä sä nóng actif cũng phäi trên 6.000 ngäi.

Sä khách hàng đã đäc Dignitas giúp thäc hiän chuyän viän du tiên cänh mät cách êm ái tính ra đã có trên 1.000 ngäi räi. (giá trän gói läi 4000-5000\$).

Các ngäi khách näy đã đän tä 60 quäc gia khác nhau, đa sä là ngäi Đäc, Anh, Pháp, Hoa Kä, Do thái, Liban... Trong sä đó có 9 ngäi Canada tuäi tä 40 đän 90 tuäi.

Đa sä khách đäu có vä rät thanh tänh 99%, và hä rät hài lòng (?) vì có thä thoát khäi sä đau đän vô cùng tän mà hä đã phäi gänh chäu tä nhiäu năm qua. (có lä đây là läi quäng cáo)
BBC. Active and passive euthanasia

http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/activepassive_1.shtml

Trò tä chä đäng (active euthanasia)

Đây là trò tuäng häp bác sĩ hay mät ngäi nào đó cä ý tiäm, cäp mät loäi thuäc hay giúp phäng tiän nào đó đä bänh nhân chäm dät cuäc säng ngay lập täc. Có nhiäu ngäi cho räng trä tä chä đäng giúp bänh nhân chät rät nhanh, gän và säch, tránh cho bänh nhân kéo dài sä đau đän vô ích. Vä mät mät nào đó trä tä chä đäng tät hän, có vä “nhân đäo” hän trä tä thä đäng.

Trò tä thä đäng (passive euthanasia)

Trò tuäng häp näy bác sĩ không chäa trä đúng quy cách, không làm nhäng gì cän thiät đä duy trì cuäc säng cäa ngäi bänh, hoäc ngäng cung cäp nhäng phäng tiän hä trä cho bänh nhân có thä säng, chäng häng nhä: Tät máy hä trä hô häp, gä máy cung cäp các chät dinh däng, không thäc hiän nhäng cuäc giäi phäu cän thiät cũng nhä viäc ngäng cäp thuäc đä kéo dài thêm cuäc säng.

Trí Trí, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Liên Âu xô xao về trí trí

Chúng ta có quy định về mặt triết lý đầu tiên như thế nào, nan y trí quyết định như thế nào để thoát khỏi sự đau đớn thì xác hay không?

Tại Hòa Lan, việc trí trí được xem như việc «trí trí u buồn thu c» và chỉ có 40% ca trí trí đã được chính thức báo cáo.

Cũng tại Hòa Lan, 80% bác sĩ đã áp dụng phương pháp trí trí chủ động active «tự tử» giúp phóng thích nhân thân vì phải áp dụng cách trí trí thụ động passive (như bắt thuốc, bắt chết dinh dưỡng, v.v... để bệnh nhân kiệt sức mà mau thẳng).

Belgique mới gót Hòa Lan cho phép trí trí vào năm 2008.

Vừa qua, đồng nghĩa xã hội Pháp đã đề trình một dự luật về trí trí để giải quyết những bệnh nhân trong giai đoạn cuối cùng của bệnh tật như ung thư và không còn hy vọng.

Dự luật được cho việc trí trí để bệnh nhân có thể chết trong phẩm giá (?).

Những cuộc cùng dự luật trên đã bị chính phủ Pháp bác bỏ.

Hoa Kỳ và trí trí

Tại Hoa Kỳ, tháng 11/2000, cử tri của tiểu bang Maine đã bác bỏ dự luật trí trí.

Ngược lại, tiểu bang Oregon đã có 341 người đồng ý giúp trí trí tính đến cuối năm 2007.

Ngoài tiểu bang Oregon ra, các nơi khác đều cấm trí trí.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò Gallup năm 2002 cho thấy có 72% dân chúng Mỹ ủng hộ việc trí trí.

Ngày 08/12/2009, tù nhân tội hình Kenneth Biros 51 tuổi bị đem ra «trí trí» (xử tử) tại Ohio. Anh ta là người đầu tiên bị giết bằng cách tiêm một liều thuốc duy nhất mà thôi thay vì phải chờ đợi một hỗn hợp cocktail chứa 3 liều thuốc như trước đây nay thẩm phán đưa ra án Hoa Kỳ áp dụng.

Québec thì sao?

Thăm dò ý kiến bác sĩ chuyên khoa spécialistes cho biết 75% đều ủng hộ việc trí trí.

75% bác sĩ gia đình cũng vậy.

Thăm dò Crop cho thấy 80% dân Québec đều ủng hộ việc trí trí nếu chính tay người bệnh nhân làm được xin.

Michel Dongois. L'euthanasie, un geste médical. L'Actualité Médicale, Le Journal du Médecin Vol 31 No 4/10 Mars 2010

Tại Quebec, chính giới bác sĩ (chỉ không phải bệnh nhân) đã đưa ra một dự luật trí trí ra trước

Trò Tội, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

công luận. Năm 2009 vừa qua, Collèges des Médecins du Québec, Fédération des médecins spécialistes du Québec FMSQ và Fédération des médecins omnipraticiens du Québec FMOQ đã đề nghị các bạn đọc xem nhät acte médical để giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau thä xác.

Theo các thầy thuốc thì tội phạm để xem nhät acte médical để giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau thä xác.

Không biết vì sao bạn có sai lầm về ý đức çthique mçdical hay không? Nhưng có điều chắc chắn là ý kiến quá táo bạo của các bác sĩ đã làm nên cơn sóng thần tsunami từ nhiều phía: từ các nhóm bảo vệ sự sống, từ các tôn giáo lớn, từ những nhà đạo đức thiät và cả các nhà đạo đức gia... Riêng các nhà chính trị thì còn thän hän nên họ tránh né không dám tuyên bố ủng hộ, không có lỗi.

Nếu luật đạo đức hợp pháp hóa thì lãnh vực săn sóc cuối đời sẽ mất đi một ý nghĩa của nó. Số phận người già, người bệnh khuyät tật nặng và người bệnh trầm kha liệu gia đình chịu được ra sao?

Chức hợp đạo đức sau rồi cũng sẽ đạo đức gia phóng họ cho một công cũng như để tiết kiệm ngân sách.

Bác sĩ có thể ngừng tiếp tục truyền perfusion, chät dinh dưỡng và kháng sinh qua tĩnh mạch, để cho bệnh nhân từ từ kiệt lực hay bệnh nhân từ từ chết (euthanasie passive).

Thời gian có thể kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ trước khi bệnh nhân chịu phép ra đi. (kiểu này chỉ có bác sĩ và các y tá thân cận trong soins intensifs mới biết rõ mà thôi).

Một cách đúng phép, thông thường bác sĩ có thể giúp bệnh nhân giảm đau bằng morphine. Nhưng với những người nào đó (gia tăng) thì morphine cũng có thể giúp bệnh nhân đi luôn chỉ trong vòng đôi ba phút hoặc trong vài ba giờ mà thôi (euthanasie indirecte).

Nhưng nếu có chức năng của bác sĩ tiêm một chất thuốc nào đó để cho bệnh nhân chết trong vòng vài ba giây (euthanasie active), bác sĩ có thể bị kết tội giết người cố ý homicide volontaire.

Nhưng tình huống không rõ ràng tranh cãi tranh sáng vừa nêu trên đã làm cho các bác sĩ rất khó xử, e dç và rất bối rối trong cách trả lời.

Đó là lý do tại sao giới y khoa muốn làm sáng tỏ vấn đề và hợp pháp hóa vấn đề trước càng

Trò Chơi, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

sống càng tốt.

Bác sĩ không muốn bạn mang tiếng là người vì bạn sống khỏe mà cũng vì bạn là người bạn sống chết.

Tại sao có người chơi ngढ़i và nढ़i trढ़i ?

Nói rõ chơi ngढ़i trढ़i chơi xố y ra thì nhढ़i ngढ़i gia đình bạn, có thể do và dân chơi thật sự chơi nhढ़i nhढ़i thì các quốc gia Âu Mỹ. Mọi người đi uố có quyố n phát biố u quan đढ़i mố a mình mà không sống trừ uố, bढ़i đढ़i hay bढ़i mढ़i đi «làm viố c».

Nhóm chơi ngढ़i đi uố tiên là các tôn giáo lố n, rढ़i kढ़i đढ़i n là nhढ़i ngढ़i nhóm nhân danh bố o vố quyố n sống v...Hố không ngढ़i t làm áp lố c ngăn cố n chánh phố trong viố c hố p pháp hóa viố c trढ़i tढ़i. Các dân biố u, các chánh khách thì quá rét, cố né tránh bàn luố n vố n đढ़i quá tढ़i nhढ़i nố y vì hố sống bढ़i mढ़i t lá phiố u trong mùa bố u cố sống tढ़i i...

Theo bà Jocelyne SaintArnaud, chủ tịch ủy ban y đढ़i c lâm sàng bố nh viố n Sacré Cœur Montreal (présidente du Comité d'éthique clinique de l'Hôpital du Sacré Cœur de Montréal) :

-Nhढ़i uố ngढ़i i đढ़i ngढ़i ý trढ़i tढ़i có thể đढ़i c thố c hiố n bố i bố t kढ़i ai miố n là ngढ़i i nố y đढ़i c huố n luyố n kढ़i, chơi không nhढ़i t thì t phố i cố n đढ़i n bác sĩ.

-Bạn đढ़i uố thì trढ़i tढ़i chơi dành cho nhढ़i ngढ़i ngढ़i i tinh thần còn sáng sủ t và hố có bày tढ़i ý muố n mढ़i t cách rõ rố t và tढ़i do, đढ़i ngढ़i thố i hố cũng có làm đढ़i n nhढ़i uố lố n xin đढ़i c giúp trढ़i tढ़i.

-Sau đó lố n lố n, trढ़i tढ़i sống bố lố m đढ़i ngढ़i và lan qua các nhóm yố u thố khác nhố các ngढ़i i bố bố nh tâm thố n, trí não không còn đढ़i c sáng sủ t, đang trong tình trढ़i ngढ़i hôn mê, nhढ़i ngढ़i ngढ़i i mố c bố nh suy thoái nố ng (maladie dégénérative), nhढ़i ngढ़i ngढ़i i không có làm đढ़i n xin, và trढ़i em

Các sống kiố n vố a nêu trên đã xố y ra thì Hòa Lan, nố i mà vố n đढ़i trढ़i tढ़i đã đढ़i c coi là hố p pháp. Thì đây trढ़i tढ़i đã lan ra :

-Nhढ़i ngढ़i nhóm ngढ़i i không nố m trong đढ़i n đढ़i c phép trढ़i tढ़i nhढ़i ngढ़i hố đã có làm đढ़i n tढ़i trढ़i c đó.

-Trढ़i em tढ़i 12 đढ़i n 16 tuố i, vố i sống sống thuố n cố a cha mố chúng.

-Các hài nhi, cháu bé tढ़i 0 đढ़i n 12 tháng tuố i mố c phố i nhढ़i ngढ़i chơi ngढ़i bố nh ngढ़i t nghèo, theo nghi thố c Groningen (protocole de Groningen).

Còn trढ़i tढ़i thú y là gì?

Theo đढ़i phát triố n cố a khoa hố c, rढ़i t nhढ़i uố kढ़i thuố t chơi n đoán và phố ng pháp trढ़i liố u tân kढ़i mà trढ़i c đây chơi dành riêng cho y khoa, ngày nay cũng đढ़i c thố y đढ़i m sống đढ़i ngढ़i nhan nhढ़i n bên

Trò Chơi, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thế Công Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

thú y.

Trò chơi ngẫu nhiên là một vấn đề rất gây công, bởi chúng đòi hỏi và đòi kích động đòi khám phá mới mẻ, đòi lên án phê phán và hiểu như bởi ngăn công thì hiểu hiểu các quốc gia Tây phương.
Ngẫu nhiên, trò chơi thú vị thì rất dễ dàng và du nhập như còn đòi khám phá kích thích.

Ngày nay thì các quốc gia Âu Mỹ, chó và mèo đòi xem như những thành viên trong gia đình và tình cảm mà con người dành cho chúng đôi khi cũng không kém gì tình cảm dành cho con cháu trong nhà.

Một mai vì một lý do gì đó, chúng hiểu như con vật bất thành trò đầu tiên hoặc một phần một công việc nan y khó chữa đòi khám chữa quá tốn kém, những không công gì có đòi khám mong muốn.

Trong trò chơi hợp này người chơi phải can đảm, giỏi, đòi đo giá tình cảm và túi tiền đòi nghĩ đòi giải pháp trò chơi hiểu có thể giải phóng con thú bất hạnh sớm thoát khỏi các khổ đau công công một cách vĩnh viễn.

Trò chơi thú y là phương pháp giúp cho con vật chữa một cách êm ái như nhàng trong tình yêu thương của người chơi, và cũng như một đích để giúp nó khỏi kéo dài lê thê số đau đớn vật thể xác do một công việc nan y hay một tai nạn nào đó gây nên.

Nếu trò chơi hợp trò chơi ngẫu nhiên, thì một đích là để giúp bệnh nhân bỏ toàn đòi...phẩm giá và nhân cách của họ (sic).

Trò chơi thú y giúp cho người chơi đòi tiền tiền, bỏ vật cái hiểu bao, khỏi công chữa chữa con vật thân yêu của mình một cách vô ích.

Thì các quốc gia Tây phương, vấn đề trò chơi phải do thú y sĩ thực hiện. Trò chơi là tiêu thụ một mức thu nhập của người hiểu hiểu cao.

Trí Thức, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thế Anh Chánh, DVM
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Thông tin có hai cách:

- 1) Tiêm vào tĩnh mạch chân mắt loại thuốc gây mê barbiturique như Thiopental (Nesdonal), Pentobarbital sodium (Euthanyl) hoặc T61.
- 2) Tiêm vào xoang bọng: tác dụng chậm hơn tiêm vào tĩnh mạch.

Trong bất cứ trường hợp nào, thú y sĩ cũng phải nghe tim để biết khi nó hoàn toàn ngừng đập. Đôi khi có vòng hở u môn hoặc có bọng đái giãn ra lúc con vật vừa mất thì kéo theo sự thối phân và nước tiểu ra ngoài. Các triệu chứng khác cũng có thể phát ra từ các cơ thể thiên nhiên.

Sau đó, theo thói quen thú y sĩ chia buồn cùng chủ nhân.

Kết luận

Các cuộc thăm dò survey tại nhiều quốc gia cho biết đa số người dân đều đồng ý với việc hợp pháp hóa việc trợ tử.

Có người cho đó là một hành động dã man, trái đạo đức. Người khác thì cho rằng trợ tử là đi ngược lại với thiên tính trong trường hợp bệnh nhân nghèo và đau đớn không có hy vọng chữa khỏi bệnh.

Trợ tử là một vấn đề có thể liên hệ đến bất cứ ai mất lúc nào đó trong tương lai. Có thể chúng ta sẽ phải tự quyết định cho chính mình hay quyết định thay cho người thân trong trường hợp người thân đang trong tình trạng hôn mê hay không còn đủ sáng suốt để phán đoán. Vì vậy chúng ta nên suy nghĩ cho chín chắn ngay từ lúc này là vấn đề.

Nếu bạn, bạn già chúng ta có thể làm thêm tờ di chúc sinh học testament biologique, biological will để phòng hờ trong hoàn cảnh quá nghèo không còn hy vọng, cho phép bác sĩ ngừng chữa trị, tháo gỡ ống v.v... để khi phải kéo dài lê thê thì gian khổ hơn và cuộc sống nhân thọ một cách vô ích. Mình cũng mong được ra đi trong phẩm giá.

Tôi hi vọng, các chuyên gia trên có thể được làm tờ văn phòng luật sư hoặc chuyên gia.

(...M'opposer à tout acharnement thérapeutique...maintien en vie par des moyens mécaniques. Souhaiter mourir dignement. M'opposer à ce qu'on me fasse subir une opération ou un traitement qui aurait pour effet me laisser des séquelles graves ou de me laisser dans un état végétatif.)

Trí Tầm, Nên Hay Không Nên

Tác Giả: Nguyễn Thế Hùng Chánh, DVM

Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 20:53

Văn hào Arthur Hugh Clough (1819-1861, Anh Quốc) có nói một câu bất hủ:

«**Anh không đä c giä t ngä i, nhä ng cũnä không cä n phä i cä gä ng đä giä lä i sä sä ng.**»

Thou shalt not kill but needst not strive, officiously, to keep alive.

Arthur Hugh Clough (1819-1861)

Montreal, May 28, 2010